



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 27 กันยายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์คมชัดลึก	<p>แต่งตั้งที่ปรึกษา รมว.สธ.</p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรม.เห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายกิตติศักดิ์ กลับดี ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารมว.สธ., นางมยุรา กุสุมภ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการ รมว.สธ. ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป</p>
มติคณะรัฐมนตรี	<p>แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ</p> <p>-เสนอข่าว กรม.มีมติเรื่องแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่สธ.เสนอ ดังนี้ 1.ให้ปรับชื่อจาก “แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ.2560– 2564)” เป็น “แผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560–2564)” 2.เห็นชอบแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560–2564) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยงบประมาณดำเนินการ ให้สธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอรับจัดสรรตามความจำเป็นเหมาะสม ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติกรม.ที่เกี่ยวข้องต่อไป 3.ให้สธ.บูรณาการการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเชื่อมโยงแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของประเทศ พ.ศ. 2560–2564 เพื่อให้การดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>
สยามรัฐ ผู้จัดการออนไลน์	<p>โรคติดต่ออันตราย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธวัช สุนทรจารย์ ผู้ช่วย รมว.สธ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560 และกล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชื่อและอาการที่สำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... ให้วัดโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) เป็นโรคติดต่ออันตราย ภายใต้อ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยมอบให้กรมควบคุมโรคนำข้อเสนอนี้ของคณะกรรมการฯ ไปปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานรองรับเมื่อประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้</p> <p>การประกาศให้วัดโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมากเป็นโรคติดต่ออันตราย มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานสากล รวมถึงการนำผู้สัมผัสโรคมารับการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว และเข้าสู่กระบวนการรักษาพยาบาลได้ทันที</p>
มติชนออนไลน์	<p>บุคลากรสาธารณสุขคุณภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวภายหลังมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรสาธารณสุขที่ช่วยเหลือประชาชนประสบภาวะวิกฤตฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตนอกเหนือเวลาปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 13 คน ว่า สธ.มอบโล่และประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงความชื่นชม ขอบคุณ และให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขที่ให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการจราจร บาดเจ็บจากการทำงาน รวมทั้งเจ็บป่วยด้วยโรคฉุกเฉินต่างๆ ในที่สาธารณะนอกสถานที่ทำงาน นอกเวลาทำงาน สามารถช่วยให้บางรายปลอดภัย ได้รับความชื่นชมจากผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ ญาติ ผู้พบเห็น นับเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมและภาพลักษณ์ของหน่วยงาน</p> <p>ทั้งนี้ ตั้งแต่เม.ค. 2560 – 26 ก.ย. 2560 สธ.ได้เชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรับรางวัล 8 ครั้ง รวม 71 คน มากที่สุดคือ พยาบาล 47 คน แพทย์ 7 คน เจ้าพนักงานสาธารณสุข 6 คน นักวิชาการสาธารณสุข 4 คน เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ เวชกิจฉุกเฉิน พนักงานขับรถยนต์ เจ้าหน้าที่บริการอื่น ๆ โดยเหตุการณ์ที่ได้รับการชื่นชมจากประชาชนอย่างมาก อาทิ 1.นางรังษิ วงศ์ชัย พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน รพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์ ช่วยเหลือชาวต่างชาติมีอาการแน่นหน้าอกและหมดสติ ที่สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ขณะเดินทางไปพักผ่อนกับครอบครัว เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2559 2.นพ.เอกรินทร์ ลักขณาลิขิตกุล นายแพทย์ชำนาญการ รพ.ชลบุรี ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนจนหมดสติ บริเวณถนนนราธิวาส ซอย 8 เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2559 ขณะอยู่ในชุดขาวและกำลัง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เดินทางไปซ่อมรับปริญญา และ 3.นางอรุมา ศรีเพชร พยาบาลวิชาชีพ รพ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถพ่วง บนถนนสายสุราษฎร์-ตะกั่วป่า ต.ย่านยาว อ.ศรีรัษฎานิคม จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2560 ขณะเดินทางไปพักผ่อนกับครอบครัว</p>
ASTVผู้จัดการออนไลน์	<p>วินโรครื้อในเรือนจำ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การควบคุมวินโรครื้อในเรือนจำ นับเป็นปีแรกที่กรมควบคุมโรคและกรมราชทัณฑ์ร่วมมือกัน ตามแผนยุทธศาสตร์วินโรครื้อระดับชาติ พ.ศ.2560-2564 เน้นค้นหาผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงสูง ทั้ง ผู้ต้องขัง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้สัมผัสโรค โดยในปี 2560 ได้เร่งรัดค้นหาผู้ป่วยวินโรครื้อในเรือนจำ 143 แห่งทั่วประเทศ รวม 282,816 ราย โดยการเอ็กซเรย์ปอด 100 เปอร์เซ็นต์ ภายใต้โครงการ “คืนคนสุขภาพดี สู่อสังคัม” พบอาการสงสัย 24,436 ราย ในจำนวนนี้ป่วยเป็นวินโรครื้อ 3,368 ราย ผลการดำเนินการดังกล่าวทำให้สามารถค้นหาและรักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว เป็นการตัดวงจรการแพร่เชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>สำหรับแนวทางการป้องกันและควบคุมวินโรครื้อในเรือนจำ มีดังนี้ 1.การค้นหาและวินิจฉัย 2.การดูแลรักษาผู้ป่วยโรครื้อ และ 3.การค้นหาผู้ป่วยวินโรครื้อในเจ้าหน้าที่ โดยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องตรวจค้นหาวินโรครื้อเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากป่วยเป็นวินโรครื้อจะเข้าสู่ระบบการรักษาทันทีเพื่อตัดวงจรการแพร่เชื้อไปสู่คนอื่น ส่วนโอกาสการแพร่เชื้อจากผู้ต้องขังสู่เจ้าหน้าที่อาจพบได้แต่น้อยมาก แนะนำให้เข้มงวดมาตรการแยกกักผู้ป่วยวินโรครื้อระยะแพร่เชื้อ รวมทั้งสุขอนามัยส่วนบุคคล</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>เชื้อมาลาเรียร้ายดื้อยา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยถือว่าประสบผลสำเร็จในการควบคุมโรคไข้มาลาเรียอย่างมาก โดยข้อมูลปี 2559 มีอัตราป่วยเพียง 0.28 ต่อประชากรพันคน สอดคล้องตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก โดยตั้งแต่ 1 ม.ค. -15 ก.ย. 2560 มีผู้ป่วย 8,410 ราย (คนไทย 5,726 ราย ต่างชาติ 2,684 ราย) จำนวนผู้ป่วยลดลงร้อยละ 32.57 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2559 จังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ ยะลา ตาก ศรีสะเกษ นราธิวาส แม่ฮ่องสอน อุบลราชธานี สงขลา กาญจนบุรี ปราจีนบุรี และระนอง ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558, 2559 และ 2560 พบว่าจำนวนผู้ป่วยและอัตราป่วยลดลงอย่างเห็นได้ชัด</p> <p>สำหรับการดื้อยาของเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิพาริม เมื่อปี 2558 คณะกรรมการการใช้รักษามาลาเรีย มีมติให้เปลี่ยนยารักษาผู้ป่วยมาลาเรียฟัลซิพาริมชนิดไม่มีภาวะแทรกซ้อน จากยาอาร์ติซูนต-เมโฟควิน เป็นยาไดไฮโดรอาร์ติมิซินิน-ไปเปอร์ราควิน และกรมควบคุมโรคได้เฝ้าระวังเชื้อมาลาเรียดื้อยาดังกล่าว ในการรักษาผู้ป่วยมาลาเรียฟัลซิพาริมชนิดไม่มีภาวะแทรกซ้อน ในกาญจนบุรี อุบลราชธานี และระนอง พบว่า ปี 2558-2559 กาญจนบุรีมีอัตราการรักษาหายขาดร้อยละ 94.4 อุบลราชธานี และระนอง มีอัตราการรักษาหายขาดร้อยละ 100</p> <p>ประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนนโยบายจากการควบคุมโรคไข้มาลาเรีย เป็นการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ตั้งแต่ปี 2560 มีเป้าหมายกำจัดโรคไข้มาลาเรียรวมถึงเชื้อมาลาเรียที่ดื้อต่อยารักษาให้หมดไปภายในปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้ป่วยมาลาเรียทุกรายต้องได้รับยารักษามาลาเรียและการติดตามผลการรักษาครบ และให้ถือว่าการเฝ้าระวังเชื้อมาลาเรียดื้อยาเป็นงานในระบบปกติ มาตรการสำคัญ คือ 1.การค้นหาและให้การรักษากลับผู้ป่วย โดยมาลาเรียชุมชน มาลาเรียคลินิก รพ.สต.และรพ.ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการติดตามผลการรักษาโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่แพร่เชื้อมาลาเรียจะได้รับการคุ้มครอง 2.ป้องกันยุงพาหะนำโรค โดยแจ่มขุมซบสารเคมีเพื่อป้องกันยุงทุกหลังคาเรือน เป็นต้น</p>
เดลินิวส์	<p>การอนามัยเจริญพันธุ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผอ.สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กล่าวในการแถลงข่าว “คุมกำเนิดไทยในยุค 4.0” เนื่องในวันคุมกำเนิดโลก 26 ก.ย.ว่า ประเทศไทยรณรงค์วางแผนครอบครัวมาตั้งแต่ พ.ศ. 2512 ปัจจุบันพบว่าร้อยละ 80 ของหญิงที่อยู่กินกับสามีมีการคุมกำเนิดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ทำให้อัตราการเกิดลดลง แต่ยังมีปัญหาท้องไม่พร้อมและอัตราการเกิดสูงในบางกลุ่ม ส่งผลต่อคุณภาพการเลี้ยงดูเด็ก ได้แก่ กลุ่มคนชายขอบ ชาวเขา แรงงานต่างชาติ หญิงใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ และกลุ่มวัยรุ่นหญิงที่มีอัตราการตั้งครรภ์สูงถึงร้อยละ 12-14 ปัญหาในขณะนี้คือ คนที่ท้องไม่พร้อม แต่คนที่พร้อมกลับไม่ท้อง ทำให้ขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพ รัฐบาลจึงประกาศนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 มุ่งเน้นการตั้งครรภ์อย่างสมัครใจ ส่งเสริม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เด็กให้ได้รับการพัฒนาอย่างสมวัย เพื่อเพิ่มจำนวนประชากรที่มีคุณภาพ แต่การคุมกำเนิดก็ยังคงมีความสำคัญ เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่มีคุณภาพ โดยคนที่ท้องไม่พร้อมจะมี 2 ทางเลือก หากท้องต่อไป จะมีกลไกดูแลทั้งภาครัฐและเอกชน ในเรื่องการศึกษ อาชีพ บ้านพักฉุกเฉิน หรือการยุติการตั้งครรภ์ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายแต่ละประเทศ
สำนักข่าวไทย กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ไทยรัฐ	<p>หลักสร้างสุขผู้เกษียณ</p> <p>-เสนอข่าว น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ทุกวันที่ 1 ต.ค. เป็นวันผู้สูงอายุสากล และถือเป็นวันเริ่มต้นชีวิตใหม่ของผู้เกษียณอายุ ขอให้มองว่าการเกษียณเป็นโอกาสจะได้ทำสิ่งใหม่ๆ ได้มีเวลาอยู่กับครอบครัว อยู่กับตัวเองมากขึ้น แต่หากยังไม่สามารถปรับตัวได้ แนะนำหลัก 3 สร้าง ได้แก่ สร้างคุณค่าให้ตัวเอง สร้างสุขภาพกายใจให้ตนเอง และสร้างกิจกรรมที่หลากหลาย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ผู้เกษียณอายุต้องเตรียมตัววางแผนเพื่อเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ มีความพร้อม 4 ด้าน คือ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการปรับตัวทางสังคมและจิตใจ ด้านพฤติกรรมกรออม และด้านที่อยู่อาศัย</p>
ไทยโพสต์	<p>อย.เตือนอย่าหลงเชื่อลิปสติกไสยศาสตร์</p> <p>-เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ อย. เตือนอย่าหลงเชื่อโฆษณาผ่านเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ “ขายลิปสติกเรียกเสน่ห์ เรียกทรัพย์ เมตตามหานิยม ขับไล่สิ่งชั่วร้าย เรียกเงินทอง” เข้าข่ายผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระเครื่องสำอาง และมีความผิดตามพ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2558 หากมีข้อสงสัยสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1556 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ</p>
เดลินิวส์ มติชนออนไลน์	<p>เสนออาชีพหมวดแผนไทยเป็นอาชีพสงวน</p> <p>-เสนอข่าว นายสมบัติ นิเวศน์รัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เรื่อง “การจัดทำกฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับการกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ” สำหรับเรื่อง 39 อาชีพที่ควรสงวนไว้ให้คนไทยทำ ได้ข้อสรุปเบื้องต้นให้ปลดล็อก 10 อาชีพให้แรงงานต่างด้าวทำได้ นอกจากนี้ ยังมีการเสนอให้กำหนดอาชีพสงวนเพิ่มเติมสำหรับคนไทย 3 อาชีพ คือ 1.อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย 2.อาชีพหมวดแผนไทย โดยผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพระบุว่า เป็นเรื่องเอกลักษณ์ไทย หากให้คนต่างด้าวจะทำให้อัตลักษณ์ และจิตของไทยที่อนุรักษ์ไว้เสียไป ดังนั้น สิ่งที่ต้องทำต่อไป คือการประกาศขอบเขตว่าควรอยู่ตรงไหน และ 3.อาชีพเจ้าของกิจการ ทั้งนี้ จะสรุปผลการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพิจารณา ก่อนเสนอกรม.แรงงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม</p>
ผู้จัดการรายวัน โพสต์ทูเดย์	<p>บีไอไอส่งเสริมผลิตเภสัชชีววัตถุ</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ดวงใจ อัครจินตจิตร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย ได้พิจารณาให้การส่งเสริมแก่กิจการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อผลิตเภสัชชีววัตถุให้แก่บริษัท เอบีนิส ซึ่งเป็นกิจการของคนไทย ถือหุ้นโดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ ร่วมมือกับบริษัท ซิมป์ โดยเป็นบริษัทภายใต้การดูแลของรัฐบาลประเทศคิวบา และเป็นผู้ผลิตยาในกลุ่มชีวเภสัชภัณฑ์ (ไบโอฟาร์มาซูติคัล)</p> <p>โครงการดังกล่าวเป็นการวิจัยพัฒนาและผลิตเภสัชชีววัตถุและยาชีววัตถุในกลุ่มโมโนโคลนอล แอนติบอดี ที่ผลิตจากเซลล์สัตว์ และยังไม่เคยผลิตในประเทศไทยมาก่อน เพื่อใช้สำหรับรักษาโรคในคน ได้แก่ โรคมะเร็ง ในกลุ่มมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ และโรคแพ้ภูมิตัวเอง ในกลุ่มโรครุมตอยด์ โรคภูมิแพ้ และโรคสะเก็ดเงิน นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับม.มหิดล</p>
คมชัดลึก	<p>สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>-เสนอสรุปข่าว เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 10 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรัมเมืองทองธานี ภายใต้แนวคิดหลัก “10 ปี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ สู่มุมสุขภาพะ” แก่ 4 ประเด็นนโยบาย คือ 1.การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น 2.การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเสพติด 3.การพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างสุขภาพะของเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา และ 4.การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์</p> <p>-เสนอข่าว สช.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สธ. สสส. และสปสช. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ฉบับที่ 1 ซึ่งถือเป็นกรอบแนวทางและกลไกสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ทั่วประเทศ โดยกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจะจัดขึ้น 5 ครั้ง ก่อนนำมาปรับปรุงร่าง และนำเข้าสู่ที่ประชุมมหาเถรสมาคมและประกาศในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เพื่อการขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินการต่อไป
ไทยโพสต์	<p>โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก</p> <p>-เสนอข่าว แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า โรคมะเร็งต่อมลูกหมากพบมากเป็นอันดับต้น ๆ ของมะเร็งในชายไทย ส่วนใหญ่มักมาพบแพทย์ในระยะลุกลาม ทำให้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาจึงจัดงานอีมีลู่...รู้ทันโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 12.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมมหิตยาสารภิกษิตคุณ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช ติดต่อสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โทร. 08-3291-1188 อีเมล ThaismileCancer@gmail.com ตั้งแต่วันที่-6 ต.ค. 2560 เวลา 09.00-18.00 น.</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>รับมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานฯ</p> <p>-เสนอข่าว ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี แพทย์สภาร่วมกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต สสจ.อุทัยธานี รพ.อุทัยธานี มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และอุปกรณ์การเรียนและเสริมทักษะแก่นักเรียน 400 คน ตามโครงการแพทย์สภาพประชาชน โดยได้ทำการสำรวจความต้องการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการใน จ.อุทัยธานี พบปัญหาสุขภาพ อาทิ ผู้ป่วยทางจิต ผู้ป่วยพิการทางร่างกายและสมอง คนพิการด้านการเคลื่อนไหว รวมถึงเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม มีฐานะยากจน ไม่สามารถจัดหาหรืออุปกรณ์ช่วยบรรเทาความพิการด้วยตนเองได้</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>ระวังโรคหลังน้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒน์ปานนท์ นพ.สสจ.สตูล เตือนประชาชนระวังโรคหลังน้ำท่วม แนะนำรีบพบแพทย์หากมีอาการเจ็บป่วย</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>ประดิษฐ์เครื่องพ่นยุงเอง</p> <p>-เสนอข่าว นายอัษฎางค์ เกิดสว่าง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง อบต.คณที จ.กำแพงเพชร ประดิษฐ์เครื่องพ่นยุงจากวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน ได้แก่ กระจับปี่ ขวดน้ำอัดลม ท่อทองแดง และหัวฉีดพ่นให้น้ำดันไม่ราคาต้นทุนไม่ถึง 100 บาท ช่วยลดปัญหาขุยและภาระระบาดของไข่เลือดออก</p>
ไทยรัฐทีวี เว็บไซต์ทีนิวส์ มติชนออนไลน์	<p>แมงกะพรุนไฟที่เกาะพีพี</p> <p>-เสนอข่าว นักท่องเที่ยวบันทึกภาพแมงกะพรุนไฟจำนวนมากบริเวณอ่าวลิง เขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ ทำให้ไม่กล้าลงเล่นน้ำเพราะเกรงจะได้รับอันตราย</p> <p>-เสนอข่าว นายวรพจน์ ล้อมลิ้ม หน.อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจำแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในพื้นที่เตรียมพร้อมชุดปฐมพยาบาล น้ำส้มสายชู และเพิ่มความเข้มงวด เพื่อตรวจสอบแมงกะพรุนบริเวณหน้าชายหาดเกาะไม้ไผ่ ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ พร้อมทั้งติดป้ายเตือนนักท่องเที่ยว หลังพบแมงกะพรุนไม่ทราบชนิดจำนวนมากลอยกระจายทั่วบริเวณอ่าวลิง หมู่เกาะพีพี</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>ชาวบ้านเสียชีวิตปริศนา จ.มหาสารคาม</p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้าน ต.หนองกง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม ทำพิธีโล่บอบเนื่องจากมีคนตายปริศนา 2 ราย ขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นบอบเข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อขอความเป็นธรรม ด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอได้มาให้ข้อมูลกับชาวบ้าน ยืนยันว่าเสียชีวิต 2 ราย เสียชีวิตเพราะโรคประจำตัว</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch